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ปที่  12 ฉบับที่  11 (ธันวาคม พ.ศ. 2566)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2566

   ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ทำหนาที่เปนประธาน 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คร้ังท่ี 10/2566 เม่ือวันเสารท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซ่ึงเปนการประชุมทางไกล 

ผานระบบ Teleconference ระหวางหองประชุมพจนสาร หนวยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 22 

กรุงเทพมหานคร และหองประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน 

ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 ขอแสดงความยินดีกับคุณสัมพันธ ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสไดรับเลือกต้ังใหดำรงตำแหนง 

นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Association for Cooperative Education)

ขอแสดงความยินดีกับคุณสัมพันธ ศิลปนาฎ ในโอกาสไดรับเลือกตั้ง
ใหดำรงตำแหนงนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
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ปที่  12 ฉบับที่  11 (ธันวาคม พ.ศ. 2566)

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 9/2566 วันเสารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง (ราง) ขั้นตอนการดำเนินงานดานการรองเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     ในกรณีการรองเรียนผูบังคับบัญชา โดยแกไขขอความ จากเดิม “เสนอเร่ืองตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป 
     ระดับหนึ่งเพื ่อพิจารณา” เปลี่ยนเปน “เสนอเรื ่องตอผู บังคับบัญชาระดับเหนือขึ ้นไปเพื ่อพิจารณา 
     โดยใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองขอรองเรียนวาควรเสนอตอผูบังคับบัญชา 
     ระดับเหนือขึ้นไปกี่ระดับ” เพื่อใหมีความรอบคอบและเกิดความโปรงใสมากขึ้น
2)  มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการในแตละขั้นตอน รวมถึงควรมีการจัดทำ 
     ระบบการรองเรียนแบบ E-complaint และมีระบบการติดตามความคืบหนาและแจงผลในการดำเนินการ 
     ขอรองเรียน
3)  คณะกรรมการกล่ันกรองขอรองเรียน อาจขอคำปรึกษาตอคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีสุรนารี หรือนิติกรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถพิจารณากลั่นกรองไดอยางครอบคลุม 
     ในประเด็นทางกฎหมายดวย
4)  มหาวิทยาลัยควรมีการบันทึกขอมูลหลังจากเร่ิมดำเนินการตาม (ราง) ข้ันตอนการดำเนินงานดานการรองเรียน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วามีปญหาในเร่ืองใดเกิดข้ึนบาง เพ่ือนำมาใชอางอิงในการปรับปรุงกระบวนการ 
     ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงมีการเก็บสถิติเกี่ยวกับการรองเรียนที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
5)  มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการบริการทางดานขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยไวใหประชาชนเขาตรวจดูได 
     ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยใหหนวยงานจัดใหมีสถานที่ 
     สำหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารไดสะดวกตามประกาศคณะกรรมการ 
     ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ 
     ไวใหประชาชนเขาตรวจดู
6)  เห็นควรใหฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และสวนทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
     ของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการดานบัตรสนเทหที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการดานบัตรสนเทห มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม
1)  เห็นชอบในหลักการตาม (ราง) ขั้นตอนการดำเนินงานดานการรองเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     และใหปรับปรุงตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
2)  มอบใหฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และสวนทรัพยากรบุคคลจัดทำ (ราง) ขอบังคับเกี่ยวกับ 
     การรองเรียนและการคุมครองผูรองเรียน รวมถึงพยานและบุคคลผูใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวน 
     โดยอางอิงขอมูลจาก (ราง) ขั้นตอนการดำเนินงานดานการรองเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     และดำเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการ 
     ดานบัตรสนเทหท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และขอสังเกต/ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย กอนนำเสนอ 
     สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
3)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป
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สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 9/2566 วันเสารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (ตอ)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ     
1)  มหาวิทยาลัยควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องจุดเดนของ มทส. ความคาดหวังและชองวางระหวางกลุมผูมี 
     สวนเก่ียวของหลักกับ มทส. รวมถึงโอกาสและความทาทายของ มทส. เพ่ือนำไปสูการพัฒนา SUT Branding 
     strategy ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิเชน
     (1)  ในเรื่องจุดเดนของ มทส. ควรมีการทำ Competitive Advantage Analysis  ระหวางมหาวิทยาลัย 
          ในกลุมภูมิภาคเดียวกัน รวมถึงควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งหรือ 
          อันดับสองของประเทศดวยวามีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยเหลาน้ันอยางไร และนำขอมูลท่ีไดมาพัฒนา 
          เพื่อขับเคลื่อนแบรนดของมหาวิทยาลัยใหมีความนาเชื่อถือ
     (2)  ในเรื่องความคาดหวังและชองวางระหวางกลุมผูมีสวนเกี่ยวของหลักกับ มทส. ควรมีการวิเคราะหและ 
          ทบทวนเพิ่มเติม อาทิเชน
          (2.1)  กลุมนักศึกษา เน่ืองจากปจจุบันนักศึกษายุคใหม มีความคิดและมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไปจากยุคกอน 
                  ดังน้ัน ควรมีการวิเคราะหวาจุดแข็งของ มทส. ท่ีมีอยู ยังสามารถตอบโจทยนักศึกษาไดหรือไม อยางไร 
                  และควรพิจารณาปรับขอความที่ระบุวา “จบ มทส. แลวไดงานดี” เปนขอความที่สามารถทำให 
                  มองเห็นภาพรวมของบัณฑิต มทส. อาทิเชน การพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี คนเกง เปนผูประกอบการ                              
                  รวมถึงการมุงเนนเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนจุดเดนของ มทส. ดวย
          (2.2)  กลุมภาคธุรกิจ และผูประกอบการ ควรมุงเนนในเรื่องการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูในระดับ 
                  นครชัยบุรินทร ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก รวมถึงควรมีการประสานความรวมมือ 
                  กับกลุมศิษยเกา
          (2.3)  กลุมอาจารย และนักวิจัย ควรปรับขอความใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จากเดิม “สรางผลกระทบ” 
                  เปล่ียนเปน “สรางแรงผลักดัน”
2)  มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดความเปนตัวตนของ SUT Branding ใหชัดเจนวาตองการแสดงใหสังคม      
     ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มองเห็นภาพลักษณของ มทส. เปนอยางไร Product หรือ Service ของ 
     มทส. คืออะไร ตองชัดเจนในเรื่องนี้ กอนดำเนินการเรื่อง SUT Branding และมุงเนนในจุดนั้น เพื่อให 
     บุคคลสามารถเขาใจไดทันทีวาสิ่งนี้ คือ มทส.
3)  มหาวิทยาลัยควรมีการถอดบทเรียนวาสาเหตุใดท่ีทำใหไมสามารถนำ SUT Branding strategy ท่ีดำเนินการ 
     มากอนหนาน้ีมาใชงานไดเทาท่ีควร โดยนำมาวิเคราะหในการดำเนินการทำ SUT Branding strategy ในคร้ังน้ี
     เพื่อใหใชงานไดอยางเปนรูปธรรม
4)  มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธที่สามารถแสดงตัวตนของ มทส. ใหออกสูสังคม 
     อยางแพรหลายและเขาใจงาย 
5)  มหาวิทยาลัยควรมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาโลโกของมหาวิทยาลัยท่ีไดออกแบบข้ึน เพ่ือปองกันไมให 
     มีผูนำไปใชในเชิงลบหรือในทางที่ไมเหมาะสม และควรจัดทำโลโกภาษาไทยดวย เนื่องจากคำวา “มทส.” 
     เปนชื่อที่คนทั่วไปรูจักและใชเรียกมหาวิทยาลัย รวมถึงควรมีการเผยแพรโลโกมหาวิทยาลัย และตัวอักษร
     ที่ใชในโลโกใหประชาคม มทส. และนักศึกษาใชกันอยางแพรหลาย

รายงานการพัฒนากลยุทธแบรนด SUT Branding strategy

มติที่ประชุม

รับหลักการการพัฒนากลยุทธแบรนด SUT Branding strategy โดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม 
ตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะใหแลวเสร็จ และกลับมาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
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ปที่  12 ฉบับที่  11 (ธันวาคม พ.ศ. 2566)

งาลกงััลป ตนากทนัจวาสงาน
นางสาวเสาวนีย กริ่งครบุรี

รองศาสตราจารย ดร.อิศรา ประมูลศุข

กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน

สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ครั้งที่ 9/2566 วันเสารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (ตอ)

มติที่ประชุม
อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566) ตาม (ราง) หลักสูตรฯ ท่ีเสนอ

ขออนุมัติ (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)

มติที่ประชุม

อนุมัติหลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตาม (ราง) หลักสูตรฯ ที่เสนอ

ขออนุมัติ (ราง) หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
และ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 นายสมเกียรติ อนุราษฎร ผู แทนประธานสภาหอการคา 
แหงประเทศไทย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำหนง) ไดใหเกียรติ 
เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเขาพบผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยไดเยี่ยมชม 
และไดใหขอเสนอแนะตอหนวยงานของมหาวิทยาลัย อาทิ เทคโนธานี 
สุรสัมมนาคาร ฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงจัดการขยะ 
แบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


